



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 13 กันยายน 2562

ปีที่: 29 ฉบับที่: 10516

Col.Inch: 42.02 Ad Value: 65,131

หัวข้อข่าว: เยียวยา 1.4 แสนยธ.จ่ายบิลลี

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

PRValue (x3): 195,393

ศิลปิน: สีสี่

# เยียวยา 1.4 แสน ยธ.จ่ายบิลลี

## ดีเอสไอสดง 'ชัชววัฒน์' ร้อง! ขอให้คุ้มครอง

เตรียมจ่ายเงินเยียวยา  
ครอบครัวบิลลี หลังมีหลักฐาน  
ชัดเจนว่าเสียชีวิตแล้ว รมว.  
ยุติธรรม 'สมศักดิ์ เทพสุทิน'  
ระบุได้เงินทดแทน 8 หมื่นบาท  
ค่าทำศพ  อ่านต่อหน้า 11

● บิลลี  ต่อจากหน้า 1

2 หมื่นบาท และเงินช่วยเหลือภรรยา บุตร และมารดาอีก 4 หมื่นบาท รวม 1.4 แสนบาท ด้านรองอธิบดีดีเอสไอมีนชัชววัฒน์ ขอให้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และให้ส่งหนังสือระบุเหตุผลว่าจะให้ทำอะไรกับใครบ้าง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 ก.ย. ที่รัฐสภา เกียกกาย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แสดงความกึ่งหน้าการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวนายพลละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกมาระบุว่านายบิลลีเสียชีวิตแล้วว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้รับทราบความชัดเจนเรื่องพยานวัตถุที่บ่งบอกได้ว่านายบิลลีเสียชีวิตแล้ว ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเรื่องการจ่ายเงินทดแทน ดูแล และรับผิดชอบผู้เสียหาย พิจารณาการจ่ายเงินทดแทนใน 3 ประเด็น คือ 1.เงินทดแทน 8 หมื่นบาท 2.เงินค่าทำศพ 2 หมื่นบาท และ 3.เงินช่วยเหลือภรรยา บุตร

และมารดา ของนายบิลลี 4 หมื่นบาท รวม 1.4 แสนบาท ซึ่งจะมอบเงินช่วยเหลือได้ประมาณปลายเดือน ก.ย.นี้

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนความกึ่งหน้าทางคดี ขณะนี้ดีเอสไอกำลังดำเนินการทุกส่วน พร้อมกับพยายามหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งวันที่ 3 ธ.ค.นี้ จะได้เห็นความชัดเจนของคดีครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อถามว่าหากพบข้าราชการระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของนายบิลลี จะดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ทุกอย่างกึ่งหน้าตามพยานหลักฐาน

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.ทวีร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงกรณีนายชัชววัฒน์ ล้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร้องขอให้ดีเอสไอคุ้มครองพยานกลุ่มเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งถูกตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ข่มขู่เพื่อให้การปรักปรำว่า ไม่เข้าใจว่า นายชัชววัฒน์ ต้องการให้ดีเอสไอคุ้มครองใคร และคุ้มครองในฐานะอะไร จึงขอให้ทำหนังสือร้องขอเข้ามาอย่างเป็นทางการ เพื่อจะได้พิจารณาว่าจะดำเนินการให้ได้หรือไม่

ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายพลละจี แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย จ.เพชรบุรี ซึ่งหายตัวไปนานกว่า 5 ปี หลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวกรณีลักลอบเก็บของป่า ต่อมาดีเอสไอ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพบชิ้นส่วนหัวกะโหลกมนุษย์ในร่องน้ำลึกภายในอุทยานฯ แก่ง

กระจาน โดยชิ้นส่วนกะโหลกมีดีเอ็นเอไม่ตรงกับนายพลละจี รักจงเจริญ มารดาของบิลลี ข้อเท็จจริงในทางคดีจึงมีความชัดเจนว่าบิลลีไม่ใช่เพียงผู้หายตัวไป แต่เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรม ครอบครัวของผู้เสียหายจึงอยู่ในเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย

สำหรับสิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหายในคดีอาญากรณีเสียชีวิต ทายาทของผู้ตายมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าจัดการงานศพ จ่าย 20,000 บาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ่ายไม่เกิน 40,000 บาท ค่าเสียหายอื่นๆ จ่ายตามกฎหมายที่คณะกรรมการเห็นสมควร เช่น ค่าเสียหายฟื้นฟูจิตใจแก่ทายาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท